

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

UKEM – ช่วงนี้ อាកการแปลกๆ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิจิวหัว... ถ้าเป็นหุ้นขนาดเล็กๆ หรือ หุ้นขนาดกลางๆ บางตัวนะ ที่จะต้อง

บอกว่าระยะนี้ มีอาการแปลกๆ จริงๆ ก็อาจจะไม่แปลกอะไรมากนักหรือสำหรับนักเก็งกำไรที่คร่ำหวอด เรียกว่า เหมือนเป็นเทศกาลสำหรับหุ้นเหล่านั้นไปแล้ว... จะช่วงไหนล่ะที่เรียกว่า เทศกาล ถ้าไม่ใช่ช่วงที่ ตลาดกำลังอยู่ในจังหวะของการพักตัว หรือ อ่อนตัวลง โดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมา ก็จะเป็นแบบนี้บ่อยอยู่แล้ว แต่ที่อาจจะกล่าวได้ว่าแปลกๆ ก็โดยการดูผ่านกราฟราคา แล้วอ่านออกมาในรูปแบบของการเล่น อาจจะพอ เห็นได้ว่า อากการอย่างนี้ น่าจะต้องมีลุ้นการกระชากราคาขึ้นได้ อาจจะตอนที่เราผลอกก็ได้มันแหละ แต่ถ้า เราจับอาการดีๆ ก็อาจจะพอมีหวังเล่นแบบ ดีหัวเข้าบ้านได้หลายๆ ตัวนะ ไม่ว่าจะหุ้นที่ราคาลงมาต่ำๆ ในก่อนหน้าแล้ว หรือ แม้แต่หุ้นที่ราคาขึ้นมาสูงๆ น้อยๆ แล้วผ่านการพักตัวหรือแกว่งออกข้างมาสักระยะ ก็อย่าผลกันเชียย หุ้นในสายตาใคร หุ้นถนัดของใคร ก็จับจ้องกันไว้ดีๆ ก็แล้วกันนะครับ แต่ก็อย่างที่กล่าว เขาอาจจะมาในช่วงจังหวะตลาดแบบที่ว่า นั่นก็แปลว่า เขาอาจจะมาเร็วเคลมเร็ว หรือมาไวไปไวก็ได้นะครับ ส่วนเรื่องของตลาด หลังจากที่หลุดระดับ 1610 ลงมาในวันก่อน แล้ววันวานก็เหมือนจะกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1610 อีกให้ได้ แต่สุดท้าย ก็ไม่ได้ จึงอาจจะเป็น เหมือนปลาวาฬ ก็ได้นะ (สมมติว่า ผิวน้ำ คือ 1610 นะ) หากมีการดำเนินสิ่งๆ อีกที หลังจากที่ขึ้นมาหายใจไปแล้วนั้น รอบนี้ อาจจะดำต้งลงไปถึงระดับพื้นเดิมอีกที หรือ อาจจะลงไปต่ำกว่าที่เคยดำต้งลงไปก่อนหน้านี้ก็ได้... ก็อย่างที่กล่าว อาจจะต่ำกว่า 1520 ด้วยก็ได้นะ

ดูตามเกม... จริงๆ แล้ว ผ่านแนวต้านมาหลายระดับแล้วเหมือนกัน แล้วยังมีการซื้อขายที่

อยู่ในระดับผิตเหตุผิดตาจากช่วงก่อนๆ หน้านั้นนั่น ก็ต้องเข้าใจไว้ก่อนว่า ราคายังไม่อาจจะอยู่แค่แถวๆ นี้

แนวรับ : ... ช่วงราคา 1.9-2.0 ถ้ามี น่าสน ยืน 2.0 ได้ น่าตาม

เป้าหมาย : ... 2.2-2.3 หรือ อาจจะมึลุ้นได้ถึงระดับ 2.4-2.5 ได้

Price Chart...(UKEM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น UKEM... รูปแบบการขึ้นของ UKEM อาจจะผ่านแนวต้านได้ง่ายๆ แต่เวลาที่ผ่านไปแล้วนั้น หากจะยังดี หรือ จะมีลุ้นในระยะต่อไป ก็ไม่ควรจะร้ การถอยลงมาต่ำกว่าแนวต้านที่ผ่านได้นั้นอีก เพราะถ่า ถอยลงมาต่ำกว่า จะกลายเป็นว่า ถอยมาทับ มิใช่ ถอยมารับ นั่นนะ... แต่หากจะกล่าวถึงหุ้น UKEM นั้น ถ้ามองในโครงสร้างใหญ่ๆ ก็ถือว่าลงมาต่ำมากๆ แล้ว การขึ้นในระยะนี้ ไม่น่าเหมือนกันว่า การผ่านแนวต้าน อาจจะเป็นการผ่านแนวโน้มของการเป็นขาลงได้จริงๆ แล้วหากจะมีการแกว่งๆ อ่อนตัวบ้าง หรือ ปรับฐาน ด้วยการแกว่งออกข้าง นั่นก็อาจจะเป็นไปได้เพื่อ จะกลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างแท้จริง ก็เป็นไปได้ ตามดูดีๆ